
เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
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โดย ส านักการประชุม ส านกังานเลขาธิการวฒุิสภา 

วันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๗ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง  
และนายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 

 (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม      จ านวน  ๓  เรื่อง 
  ๑. เรื่องที่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม จ านวน ๒ เรื่อง 
        ๑.๑ รับทราบพระบรมราชโองการประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา 
สมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๖    
      ๑.๒ รับทราบ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งกรรมาธิการ ในสัดส่วนประธาน 
คณะอนุกรรมาธิการซึ่งท าหน้าที่ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท า 
และด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมในคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดท า 
และด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๗๕ โดยเปลี่ยนจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ เป็น นางศิรินา  ปวโรฬารวิทยา 
                     ๒. เรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม จ านวน ๑ เรื่อง 
      - รับทราบจ านวนสมาชิกวุฒิสภาในปัจจุบัน เนื่องด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภา  
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ท าให้ปัจจุบันมีสมาชิกวุฒิสภา จ านวน ๒๔๔ คน 
ดังนั้น ในการประชุมวุฒิสภาต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด 
เท่าที่มีอยู่ คือ ตั้งแต่ ๑๒๒ คน ขึ้นไป จึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่  ๑  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  

วันอังคารที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๖๖ 



- ๒ - 
 

เอกสารฉบับนี้เปน็เพียงสรปุผลการประชุมวุฒิสภาโดยสงัเขป 
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 (๒) รับรองรายงานการประชุม       จ านวน  ๙  ครั้ง 
  รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา จ านวน ๙ ครั้ง ดังนี้ 
  - ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖  
  - ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖  
  - ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖  
  - ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖  
  - ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
  - ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖  
  - ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖  
  - ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ และ 
  - ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมทั้ง ๙ ครั้ง โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 

 (๓) กระทู้ถาม                       ไม่ม ี

 - เรื่องด่วน        จ านวน  ๑  เรื่อง 

 
      ผลการพิจารณา           
  ตามที่ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๑๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ  
ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ คือ นายสุเมธ  รอยกุลเจริญ นั้น 
  คณะกรรมาธิการสามัญได้ด าเนินการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม  
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว รวมทั้งรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง  
และพยานหลักฐานอันจ าเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดท ารายงานมาเพ่ือประกอบการพิจารณา 
ของสมาชิกวุฒิสภา และเมื่อคณะกรรมาธิการสามัญได้น าเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการท้ังในส่วนที่
มิได้เป็นรายงานลับและส่วนที่เป็นรายงานลับต่อที่ประชุมวุฒิสภาแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติเพ่ือให้ 
ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ด้วยวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนลับโดยใช้บัตรออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับ ข้อ ๖๙ (๒) ปรากฏผลการออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 
  ให้ความเห็นชอบ  ๒๐๗  คะแนน 
  ไม่ให้ความเห็นชอบ      ๓  คะแนน 
  ไม่ออกเสียง       ๔  คะแนน 

                        -  ให้ ความเห็นชอบบุ คคลผู้ ได้ รั บการเสนอชื่ อให้ ด ารงต าแหน่งตุ ลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ (ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑) 
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  ผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า นายสุเมธ  รอยกุลเจริญ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ  
ให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา จึงถือว่าได้รับความเห็นชอบ
จากวุฒิสภาให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

      ทั้งนี้ ระหว่างด าเนินการตรวจนับคะแนนการให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอ
ชื่อให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพ่ือให้น าเรื่องอื่น
ขึ้นมาพิจารณาในระหว่างการนับคะแนนตามข้อบังคับ ข้อ ๗๓ โดยขอให้น าระเบียบวาระที่ ๖  
เรื่องที่เสนอใหม่ และระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ขึ้นมาพิจารณา  
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 (๖) เรื่องที่เสนอใหม่     จ านวน   ๒   เรื่อง                           

 
   ผลการพิจารณา 
   ที่ประชุมลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จ านวน ๘ ครั้ง และรายงานลับ 
ของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

 
   ผลการพิจารณา 
   ที่ประชุมลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จ านวน ๑๐ ครั้ง ของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย 
 
 
 
 
 

     ๖.๑ ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพ่ือมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จ านวน ๘ ครั้ง 
และรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติ  
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตุลาการ  
ศาลรัฐธรรมนูญ 
(ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 
 
 

 
 

     ๖.๒  ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพ่ือมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จ านวน ๑๐ ครั้ง 
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
(ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 
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 (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว    จ านวน  ๔  เรื่อง  
                  

 
  ผลการพิจารณา  
  ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พลอากาศเอก 
ประจิน  จั่นตอง) กรรมาธิการในฐานะประธานคณะท างานสนับสนุนข้อมูลกฎหมายด้านการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (นายสมชาย  เสียงหลาย) พร้อมด้วยคณะท างาน (นายวันนี  นนท์ศิริ)  
และเลขานุการคณะท างาน (นายสุทธิพงศ์  ชาญชญานนท์) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า  
  คณะกรรมาธิการตั้งประเด็นศึกษา ๔ ประเด็นหลัก และมีข้อเสนอแนะรายประเด็น
ดังนี้ ๑) สิทธิของนักเรียน นิสิตและนักศึกษาฝึกงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาให้นักเรียน  
นิสิต และนักศึกษาได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยเลี้ยง ประกันอุบัติเหตุ รวมทั้งสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานในที่ท างาน 
แก่ผู้รับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานและผู้ฝึกงานอาชีวศึกษา เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายคุ้ มครอง
นักศึกษาฝึกงานโดยตรง หากเกิดปัญหายังต้องเทียบเคียงจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหา  
๒) การคุ้มครองนักเรียน นิสิตและนักศึกษาฝึกงาน ในส่วนนักเรียนระดับอาชีวศึกษา ด าเนินการโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ออกประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การฝึกงาน
หลักสูตรการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในสถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว ส่วนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีควรมอบหมายให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณาจัดท าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการก าหนดมาตรฐานการส่งนักศึกษา 
ที่เข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการเพ่ือให้นักศึกษาได้รับการคุ้มครองในระหว่างการฝึกงาน  
ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพ่ือเป็นแนวทางให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแต่ละแห่ง 
จัดท าเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานการส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการและ 
การคุ้มครองนักศึกษาระหว่างการฝึกงานให้เหมาะสมกับหลักสูตรการเรียนการสอน โดยกระทรวงแรงงาน 
สนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของนักศึกษาฝึกงาน 
ให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน ๓) ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน ควรสร้าง
และรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้ปราศจากการล่วงละเมิดทางเพศด้วยการสร้างความตระหนัก 
การสร้างความรู้ความเข้าใจ การก าหนดมาตรการป้องกันและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น และมีมาตรการ
ด าเนินการกรณีเกิดการร้องเรียนเรื่ องการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอย่างทันท่วงที รวมทั้ง 
การจัดสภาพแวดล้อมและมาตรการต่าง ๆ เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดการล่วงละเมิดหรือคุกคาม 
ทางเพศขึ้น และ ๔) ข้อเสนอการยกระดับการคุ้มครองการฝึกงานในประเทศไทย ควรเร่งจัดท า 
ร่างพระราชบัญญัติการฝึกงาน พ.ศ. .... โดยเห็นว่า สถาบันอุดมศึกษาอาจอนุญาตให้บุคลากรและผู้เรียน 
ไปปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ได้ตามระเบียบที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดตามมาตรา ๓๕  
แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น สภาสถาบันอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา 

     ๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการฝึกงาน 
ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมพิจารณาเสร็จแล้ว 
(เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๓๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๖) 
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วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรก าหนดระเบียบการฝึกงานหรือเงื่อนไข
หลักเกณฑ์การฝึกงานของนักเรียน นักศึกษาฝึกงานให้ครอบคลุมเนื้อหาและรายละเอียดเกี่ยวกับ 
การใช้แรงงานเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ 
การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  
  ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม 
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า  ในการฝึกงานของนิสิตหรือ
นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่าง ๆ สถาบันการศึกษาของผู้ฝึกงานกับหน่วยงานหรือ 
สถานประกอบการควรมีการหารือร่วมกันเพ่ือให้ทราบถึงความพร้อมของทั้งสองฝ่าย รวมถึงนักศึกษา 
ต้องมีความตั้งใจ มีวินัย และความรับผิดชอบในการฝึกงาน สภาพหน่วยงานเหมาะสม งานที่ต้องปฏิบัติ
นักศึกษาสามารถท าได้ เพ่ือให้ทราบเบื้องต้นว่า เมื่อมาฝึกงานจะสามารถยอมรับและปฏิบัติได้หรือไม่ 
กรณีประกันอุบัติเหตุควรให้สถาบันการศึกษาพิจารณาจัดท าให้นักศึกษาก่อนไปฝึกงาน ส่วนปัญหา  
การล่วงละเมิดทางเพศ ควรมีมาตรการท าความเข้าใจในบริบทสถานที่และสภาพแวดล้อมของ 
หน่วยงานว่า มีความปลอดภัยเพียงไร สถาบันการศึกษาจ าเป็นต้องรู้จักหน่วยงานที่จะส่งนั กเรียน  
หรือนิสิตไปฝึกงาน หากเป็นหน่วยงานที่ เป็นปัญหาไม่ควรส่งไปฝึกงาน ควรเร่งรัดการตรา
พระราชบัญญัติการฝึกงาน พ.ศ. .... โดยในระหว่างรอพระราชบัญญัติ ควรเร่งออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
เรื่องการก าหนดมาตรฐานการส่งนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการเพ่ือให้นั กศึกษา 
ได้รับการคุ้มครองในระหว่างการฝึกงาน เพ่ือเป็นแนวทางให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
แต่ละแห่งใช้เป็นมาตรฐานในการส่งนักศึกษาไปฝึกงาน อีกทั้งเห็นด้วยกับกรณีการก าหนดค่าตอบแทน
และสวัสดิการให้แก่ผูเ้ข้ารับการฝึกงานในระหว่างฝึกงานเพื่อเป็นสิ่งจูงใจที่ส าคัญ รวมถึงการให้นักเรียน
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย นอกจากนี้ แม้จะมีระบบการจัดการของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงศึกษาธิการ เห็นควรให้มีการสุ่มตรวจประเมิน 
อย่างเป็นระบบ นักศึกษาตามหลักสูตรต่าง ๆ เมื่อน าไปฝึกงานมีประสิทธิภาพเพียงไร ส่วนการประเมิน
นายจ้าง หากนายจ้างปฏิบัติดี ท าตามระบบ และดูแลผู้ฝึกงานตามกฎหมายแรงงาน ควรใช้มาตรการ
ทางสังคม ได้แก่ ยกย่อง ชื่นชม ส่วนหน่วยงานที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามระบบ ควรมีแนวทางในการแก้ไข
ร่วมกัน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นายจ้างที่ไม่ดีไดเ้หน็ความแตกต่างว่า การปฏิบัติดีจะท าให้ได้รบัการยกยอ่ง
จากสังคม  
  ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พลอากาศเอก 
ประจิน  จั่นตอง) ตอบข้อซักถามสรุปได้ว่า แนวทางเสนอให้สถาบันการศึกษาของผู้ฝึกงานกับหน่วยงาน
หรือสถานประกอบการมีการหารือร่วมกันเพ่ือให้ทราบถึงความพร้อมของทั้งสองฝ่ายหน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข้องจะรับไปพิจารณา ส่วนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการก าหนดมาตรฐานการส่งนักศึกษา 
ที่เข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการเพ่ือให้นักศึกษาได้ รับการคุ้มครองในระหว่างการฝึกงาน  
ได้เริ่มด าเนินการแล้วตามประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การฝึกงานหลักสูตร 
การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในสถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๕ และประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพ่ือส่ งเสริมการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา  
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน พ.ศ. ๒๕๖๕ ในส่วนการเน้นย้ านักศึกษาฝึกสอนที่จะออกไป
ฝึกงานต้องรักษาวินัยและความรับผิดชอบให้มากนั้น จะได้ประสานงานไปยังกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
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เพ่ือด าเนินการ ส่วนข้อเสนอให้มีการสุ่มตรวจประเมินอย่างเป็นระบบ ปัจจุบันมีผู้ประเมินการฝึกงาน 
และดูแลเรื่องของผลสัมฤทธิ์อยู่แล้วแต่จะรับไปศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องต่อไป  

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 
 

 
  ผลการพิจารณา  
  รองประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม คนที่หนึ่ง ในฐานะ
ประธานคณะท างานศึกษาเรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Future Food)  (นายเจน   
น าชัยศิริ) รองประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม คนที่สี่ ในฐานะรองประธาน
คณะท างาน (นายชลิต  แก้วจินดา) และรองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม (นางศิริเพ็ญ  เกียรติเฟ่ืองฟู) ได้ร่วมกันรายงานผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม  
สรุปได้ว่า  
  “อาหารอนาคต” (Future Food) ในค าจ ากัดความของ Food and Drug Administration 
(FDA) มีการใช้ค าว่า “อาหารสุขภาพ” (Healthy Food) ที่ เน้นโภชนาการของอาหารเป็นหลัก  
เพราะ FDA มองว่าการที่อาหารมีโภชนาการที่ดีนั้น จะส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชน ส าหรับ 
สหภาพยุโรปใช้ค าว่า “ระบบอาหาร” (Food System) ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ทรัพยากรหายาก มลพิษและของเสีย ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ โรคระบาด  
และประชากร เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจสีเขียวยุโรป (European Green Deal) 
ส่วนสถาบันอาหารได้ก าหนดค านิยามอาหารอนาคต โดยแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ (๑) อาหาร
เสริมสุขภาพหรืออาหารฟังก์ชัน คือ เป็นวิวัฒนาการทางอาหารเพ่ือผู้บริโภคในยุคสมัยแห่งการเลือก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์  (๒) อาหารทางการแพทย์ คือ อาหารเพ่ือการตอบสนองการรักษา 
ด้วยนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตที่ใช้ทดแทนยา  (๓) อาหารอินทรีย์ คือ อาหารที่ตอบสนองผู้บริโภค 
ยุคใหม่ที่ตระหนักถึงคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ตลอดจนวัตถุดิบและส่วนผสมต่าง ๆ   
(๔) อาหารที่ผลิตขึ้นมาใหม่ทางนวัตกรรม คือ อาหารยุคใหม่ที่เปลี่ยนวิถีแห่งความเป็นอยู่การบริโภค
แบบใหม่ด้วยรูปแบบผลิตที่เปลี่ยนไปจากเดิม  ในการศึกษาครั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้คัดเลือก 
อาหารจากพืช Plant-based Food เป็นกรณีศึกษา ซึ่งผลการศึกษา ท าให้ทราบว่าประเทศไทย 
มีจุดแข็งในเรื่องของความพร้อมด้านพ้ืนที่เกษตรกรรมและความอุดมสมบูรณ์ของวัตถุดิบทางการเกษตร 
อีกทั้งยังมีสินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นผลผลิตจากพืชผักผลไม้ ประกอบกับผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพ
ในการผลิตและแปรรูปสินค้าอาหารเป็นทุนเดิม จึงท าให้การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต  
ในเรื่องของอาหารจากพืช (Plant-based Food) มีศักยภาพในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อให้ตอบโจทย์
อาหารอนาคตของประเทศไทย ดังนั้น เพ่ือให้การส่งเสริมและพัฒนาอาหารจากพืชในประเทศ ไทย 

     ๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต 
(Future Food) ซึ่งคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมพิจารณาเสร็จแล้ว 
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เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีการด าเนินงานเชิงบูรณาการ ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรมีการบริหารจัดการการน าเข้า 
ถั่วเหลือง การพัฒนาสายพันธุ์ถั่วเหลือง รวมถึงพัฒนาสายพันธุ์พืชอื่น ๆ กระทรวงอุตสาหกรรม 
ควรจับคู่งานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมาตรฐาน กระทรวง  
การอุดมศึกษาฯ ควรมีการวิจัยวัตถุดิบที่มีอยู่เพ่ือทดแทนวัตถุดิบน าเข้า กระทรวงสาธารณสุขควรสร้าง
ความตระหนักให้ผู้บริโภคเห็นถึงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารจากพืช กระทรวงพาณิชย์ควรมีการ
สนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชให้มีตลาดที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น น าสินค้าอาหารแห่งอนาคตขึ้น
แพลตฟอร์มการขายออนไลน์ กระทรวงการคลังควรมีการท างานบูรณาการร่วมกับสภาอุตสาหกรรม  
แห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในการจัดกลุ่มพิกัดศุลกากรเพ่ือก าหนดเป็ น 
อาหารอนาคต (Future Food) 
    นอกจากนี้  ประเทศไทยยังสามารถศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องของอาหารอนาคต 
ประเภทอื่น ๆ นอกจากอาหารจากพืช ซึ่งอาจจะเป็นอาหารเสริมสุขภาพหรืออาหารฟังก์ชัน และอาหาร
ทางการแพทย์จากวัตถุดิบที่มีแพร่หลายในประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ และสมุนไพรต่าง ๆ  ตลอดจน 
การสร้างมาตรฐานอาหารอินทรีย์ (Organic Food) ให้ได้คุณภาพและเป็นที่ยอมรับ เพ่ือตอบสนอง
ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ตระหนักถึงคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร รวมถึงการให้ความส าคัญกับ  
การวิจัยและพัฒนาอาหารที่ผลิตขึ้นใหม่ทางนวัตกรรม โดยเน้นไปที่อาหารจากแมลง ซึ่งเป็นโปรตีน
ทางเลือกที่คนไทยและประเทศเพ่ือนบ้านมีความคุ้นเคยอยู่แล้ว และก าลังเริ่มเป็นที่รู้จักในโลกตะวันตก
ในปัจจุบัน ซึ่งถือได้ว่าผัก ผลไม้ สมุนไพรต่าง ๆ และแมลงมีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาเป็นอาหาร  
แห่งอนาคตที่มีศักยภาพของประเทศไทยต่อไป   
    ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว สมาชิกวุฒิสภาได้
อภิปรายแสดงความคิดเห็นสรุปได้ว่า ในการผลิตอาหารแห่งอนาคตควรมีการก าหนดขอบเขตและ  
ค านิยามเพ่ือให้มีมาตรฐานทั้งกระบวนการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และน ามาตรฐานนั้นไปสู่ 
การปฏิบัติ โดยมีการตรวจสอบและรับรอง เพ่ือให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภค และควรสนับสนุนให้มี 
การวิจัยโดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ เพ่ือให้การผลิตอาหารมีความปลอดภัย  
มีคุณภาพ และมีคุณค่าทางอาหาร ทั้งนี้ คณะกรรมการอาหารแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่
ดูแลเรื่องอาหารต้องให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนอย่างจริงจังและด าเนนิการเพ่ือให้เกิดการบรูณาการ
ร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ปัจจุบันสังคมโลกให้ความส าคัญกับการลดปริมาณขยะ  
จึงเกิดแนวคิดการลดขยะให้เหลือศูนย์ (Zero Waste) ดังนั้น กระบวนการผลิตอาหารแห่งอนาคต 
จึงควรน าเรื่อง Zero Waste มาพิจารณาด้วย  
   รองประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม คนที่หนึ่ง ในฐานะ
ประธานคณะท างานศึกษา เรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Future Food) (นายเจน  
น าชัยศิริ ) เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาดังกล่าวและขอรับข้อเสนอแนะของ 
สมาชิกวุฒิสภาไปเพื่อพิจารณาบันทึกไว้ในรายงานของคณะกรรมาธิการต่อไป 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 
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  ผลการพิจารณา  
  ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน (พลต ารวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว) รองประธาน
คณะกรรมาธิการ คนที่สี่ ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการด้านการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงาน  
(พลต ารวจโท ศานิตย์  มหถาวร) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า  
  รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนสภาพบังคับ 
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการ 
แรงงานต่างด้าวของต่างประเทศ (มาเลเซีย เกาหลีและสิงคโปร์) เพ่ือวิเคราะห์และจัดท าข้อเสนอแนะ 
ทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผลการศึกษาอยู่ภายใต้
เจตนารมณ์ส าคัญ คือ การบริหารจัดการให้เหลือแรงงานต่างด้าวน้อยที่สุด ควบคู่ไปกับการด าเนินมาตรการ
ส่งเสริมให้เกิดการจ้างแรงงานชาวไทยเพ่ิมมากขึ้น โดยมีข้อเสนอแนะใน ๓ แนวทาง ได้แก่ ๑) แนวทาง 
การลดจ านวนการใช้แรงงานต่างด้าว ภาครัฐควรก าหนดแนวทาง มาตรการลดจ านวนการใช้แรงงานต่างด้าว
เป็นแผนและเป้าหมายที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องควรก าหนดนโยบายเป็นยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ก าหนด 
อัตราภาษีเพ่ือจัดเก็บภาษีจากผู้ใช้แรงงานต่างด้าว ก าหนดอ านาจและหน้าที่ส านักงานแรงงานจังหวัด 
ในการจัดท าฐานข้อมูลแรงงาน เพ่ือทราบข้อมูล สถานการณ์การมีงานท า การว่างงาน เพ่ือประโยชน์ 
ต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องน าไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจและวางแผนบริหารจัดการแรงงาน  
๒) แนวทางการยกระดับทักษะแรงงานไทยให้ผลิตภาพแรงงานสูงขึ้น เพ่ือเพ่ิมระดับการจ้างงาน  
และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภาครัฐควรศึกษาพิเคราะห์และก าหนดพิมพ์เขียว 
การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของประเทศด้วยการคาดการณ์ทักษะแรงงานที่ตลาดแรงงานต้องการ 
ในอนาคต ๓) แนวทางการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ๔ สัญชาติ  
อาทิ มิติด้านสังคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องบูรณาการร่วมกัน โดยควรตรวจตราพ้ืนที่และที่พักอาศัย 
ของคนต่างด้าวเพ่ือสามารถระบุชื่อและจ านวนที่ถูกต้อง เพ่ือป้องกันการแอบแฝงและป้องกันการหลบหนี
เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายส่วนมิติด้านสาธารณสุข ภาครัฐควรศึกษาแนวทางให้มีการซื้อประกันสุขภาพ  
เป็นระยะเวลา ๙๐ วันเท่านั้น ไม่ต้องบังคับให้ซื้อประกันสุขภาพเพ่ิมเติมถึง ๑ หรือ ๒ ปี พัฒนากระบวนการ
จัดส่งแรงงานจากประเทศต้นทางและกระบวนการรับแรงงานของประเทศปลายทาง ก าหนดให้ศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (OSS) เดิมมีผู้บริหารสูงสุดมีอ านาจเบ็ดเสร็จในการบริหารจัดการและสั่งการ 
ก าหนดให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาเพ่ิมเติมประเภทการตรวจลงตราประเภทภาคการเกษตร 
ในช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร โดยก าหนดเวลาไม่เกิน ๖ เดือน รวมถึงปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ เกี่ยวกับ
คุณสมบัติของคนต่างด้าวผู้ขอรับใบอนุญาต นอกจากนี้ ควรพิจารณาส่งเสริมให้แรงงานไทยที่ท างาน 
ในต่างประเทศ และประสงค์จะเดินทางไปท างานในต่างประเทศให้เลือกกลับมาท างานในประเทศไทยแทน  

     ๔.๓ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ๔ สัญชาติ 
(เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) ในประเทศไทย  ซึ่งคณะกรรมาธิการการแรงงาน
พิจารณาเสร็จแล้ว 
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  ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม 
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า  ปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่
สังคมสูงวัย มีแนวโน้มจะขาดประชากรชั้นแรงงาน ควรเน้นระบบการศึกษาแบบอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนา
ฝีมือแรงงานไทย ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม 
โดยเฉพาะหากสามารถน าเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการด าเนินการได้ ความจ าเป็นในการจ้างแรงงาน
ต่างด้าวจะลดลง เนื่องจากมีแรงงานในระบบได้รับสิทธิพ้ืนฐานจากประเทศไทย อาทิ ประกันสังคม 
ประกันสุขภาพ และแรงงานซึ่งอยู่นอกระบบหรือแรงงานเถื่อน ล้วนใช้ทรัพยากรของประเทศไทย  
ในส่วนของแรงงานต่างด้าวเสนอให้ก าหนดข้อแลกเปลี่ยนว่า หากแรงงานต่างด้าวใช้ทรัพยากรของ
ประเทศไทย จะต้องมีสัญญาว่าจะตอบแทนอย่างไร เช่น กรณีท างานในประเทศไทย ส่งบุตร 
เข้ารับการศึกษาโดยใช้ทุนของประเทศไทย ควรก าหนดช่วงเวลาใช้ทุน สามารถท างานในประเทศไทยได ้
แต่ต้องอยู่ภายใต้ข้อจ ากัด อย่างไรก็ตาม หากไม่มีแรงงานต่างด้าว อาจเกิดผลกระทบต่อการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ จึงต้องหาวิธีจัดการอย่างระมัดระวัง สวัสดิการต่าง ๆ ต้องมีความเหมาะสม มาตรการ
จัดการแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายต้องจัดการอย่างตรงไปตรงมา ในสถานประกอบการควรม ี
การก าหนดสัดส่วนแรงงานต่างด้าวกับแรงงานไทย หรือมีบัตรที่แสดงเขตพ้ืนที่ที่อนุญาตให้แรงงาน 
ต่างด้าวท างาน กรณีคณะกรรมาธิการก าหนดเจตนารมณ์ส าคัญในการศึกษาว่า มีแผนเพ่ือการบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าวให้น้อยที่สุดและส่งเสริมการจ้างแรงงานไทยให้มากขึ้น หน่วยงานต่าง ๆ  
และภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องมีความเห็นอย่างไร กรณีขั้นตอนการด าเนินการแรงงานต่างด้าวของ 
หน่วยงานต่าง ๆ มีความซับซ้อน อาทิ ตรวจสุขภาพ ท าประกันชีวิต ต่อใบอนุญาต จะส่งผลกระทบต่อ
ภาคแรงงานและอาจเกิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่กระท าทุจริต จึงควรท าให้เป็นสถานที่ ให้บริการ 
แบบเบ็ ด เสร็จ  ณ จุด เดี ยว  (One Stop Service) เ พ่ือป้ องกันการ เกิ ดทุ จริ ตของ เจ้ าหน้ าที่ 
ในการด าเนินการ นอกจากนี้ การใช้บริการระบบประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าวในโรงพยาบาล
ตะเข็บชายแดน ส่งผลให้ดึงงบประมาณในส่วนที่จะพัฒนาโรงพยาบาลไปจ านวนมาก เห็นควรเพ่ิม
งบประมาณเพ่ือชดเชยให้โรงพยาบาลน าเงินไปพัฒนาโรงพยาบาลได้  ในส่วนภาคเกษตรกรรม  
ชาวนาไทยเป็นแรงงานภาคเกษตรกรรมที่มีฝีมือและเป็นที่ต้องการของต่างประเทศ ควรเร่งพัฒนา  
ฝีมือแรงงานไทย ส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว จัดระบบภาษี  
ที่เหมาะสม ส่งเสริมการรวมตัวการท ากิจกรรมของแรงงานต่างด้าวเพ่ือกระตุ้นการใช้จ่ายสร้างรายได้ 
ให้ประเทศ ดึงดูดให้บริโภคสินค้าในประเทศไทยเพ่ือหวังผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สร้างระบบ
สนับสนุนเพ่ือสร้างการบูรณาการทางวัฒนธรรม ส่งเสริมความร่วมมือประเทศต้นทาง มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และรับรองการจัดหางานอย่างมีจริยธรรม เพื่อการพัฒนาไปพร้อมกันทั่วทั้งภูมิภาค  
  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการด้านการจัดหา
งานและพัฒนาฝีมือแรงงาน (พลต ารวจโท ศานิตย์  มหถาวร) ตอบข้อซักถามสรปุไดว้า่ คณะกรรมาธกิาร
ศึกษาเพ่ือหาแนวทางก าหนดแผนในการลดแรงงานต่างด้าวให้ได้ในช่วงเวลาตามที่ก าหนด เพ่ิมการจ้าง
แรงงานไทยให้มากขึ้น สร้างรายได้เข้าประเทศ ท าอย่างไรให้มีแรงงานที่จะสนับสนุนงานของ
ผู้ประกอบการอย่างเพียงพอ ส าหรับการเสนอสถานที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop 
Service) จากการศึกษาพบว่ายังประสบปัญหาเนื่องจากแต่ละหน่วยงานยังคงท าตามภารกิจของตัวเอง 
คณะกรรมาธิการจึงเสนอให้ต้องมีผู้บริหารสูงสุดมีอ านาจเบ็ดเสร็จในการบริหารจัดการและสั่งการ 
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เอกสารฉบับนี้เปน็เพียงสรปุผลการประชุมวุฒิสภาโดยสงัเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวฒุสิภาได้รับรองแลว้ 

ในเรื่องต่าง ๆ  ทั้งนี้ ในส่วนข้อสังเกตอื่น ๆ คณะกรรมาธิการจะได้น าไปพิจารณาและศึกษาเพ่ิมเติม 
ในโอกาสต่อไป 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมาธิการ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยัง
คณะรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

 
                   ผลการพิจารณา  
 ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน (พลต ารวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว) รองประธาน
คณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้านแรงงาน (นายจรินทร์  
จักกะพาก) และคณะท างานศึกษาการบริหารจัดการอุปสงค์และอุปทานแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก (EEC) (นางนภสร  ทุ่งสุกใส และนางสุจิตรา  พลฤทธิ์ ) ได้ร่วมกันเสนอรายงาน 
ต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ถูกก าหนดขึ้นตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาคนและเศรษฐกิจในพื้นที่ เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีแรงงาน
เป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้สามารถ 
บรรลุ เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ จากการศึกษาระบบฐานข้อมูลอุปทานแรงงานในพ้ืนที่  EEC  
เพ่ือการบริหารจัดการแรงงาน พบว่า มีฐานข้อมูลด้านจ านวนแรงงาน แต่ยัง “ขาดเอกภาพ” “ข้อมูล 
ไม่ครบถ้วน” และ “ไม่เป็นปัจจุบัน” ขณะที่ด้านคุณภาพแรงงาน ยังไม่มีระบบฐานข้อมูลทักษะแรงงาน
สะสมของแรงงานแต่ละคน ท าให้ไม่สามารถจับคู่แรงงานที่มีทักษะตรงกับความต้องการของนายจ้าง  
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายได้ ขณะที่ระบบฐานข้อมูลอุปสงค์แรงงานในพ้ืนที่ EEC เพ่ือการบริหารจัดการ
แรงงาน ปัจจุบันมีเพียงการประมาณจ านวนแรงงานที่ต้องการในอนาคตของอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
จากการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ในขณะที่ระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ไม่สามารถให้ภาพ  
ความต้องการแรงงานที่แท้จริงของพื้นที่ได้ โดยไม่สามารถแยกความต้องการแรงงานของอุตสาหกรรมเดมิ
กับอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ได้ และเมื่อเปรียบเทียบอุปสงค์และอุปทานแรงงานของอุตสาหกรรม
เป้าหมายใหม่ พบว่าสามารถผลิตแรงงานได้ร้อยละ ๓ ของความต้องการที่คาดประมาณไว้ และไม่ทราบ
ความต้องการแรงงานที่แท้จริงของอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ในพ้ืนที่ EEC คณะกรรมาธิการจึงได้จัดท า
ข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการอุปสงค์และอุปทานแรงงานในพื้นที่ EEC ประกอบด้วย (๑) การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลด้านแรงงานเชิงบูรณาการที่มีประสิทธิผล ให้สะท้อนภาพความต้องการแรงงานที่แท้จริง 
ในพ้ืนที่กับจ านวนแรงงานที่ต้องการเข้าสู่ตลาดแรงงาน (๒) การปรับบทบาทภาครัฐในการบริหารจัดการ
แรงงานเชิงบูรณาการในพ้ืนที่ และ (๓) การท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา
บุคลากร การผนวกข้อมูลความต้องการก าลังคนและชุดทักษะที่ต้องการของภาคเอกชนเข้าสู่ฐานข้อมูล
แรงงานส่วนกลาง  
 

     ๔.๔ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการอุปสงค์และอุปทาน
แรงงานในเขตพัฒนาพิเศษ (EEC) ซึ่งคณะกรรมาธิการการแรงงานพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

 
 



- ๑๑ - 
 

เอกสารฉบับนี้เปน็เพียงสรปุผลการประชุมวุฒิสภาโดยสงัเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวฒุสิภาได้รับรองแลว้ 

 ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม  
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปราย โดยได้มีสมาชิกวุฒิสภาได้ตั้งข้อสังเกตต่อปัญหาความต้องการ
แรงงานในพ้ืนที่ EEC ว่า เกิดขึ้นมานานแล้ว สาเหตุเป็นเพราะการกระจุกตัวด้านวิทยาการในส่วนกลาง 
การขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา อุปสรรคด้านตัวผู้เรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ท าให้ไม่สะดวก 
ในการเข้ารับการศึกษา/พัฒนาทักษะ เพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมเป็นจ านวนมาก อีกทั้งค่านิยม  
ที่มุ่งหวังปริญญาบัตรมากกว่าการสร้างทักษะการท างาน ท าให้ไม่อาจผลิตแรงงานที่มีทักษะสอดคล้อง
และเพียงพอกับอาชีพที่จะเกิดในอุตสาหกรรมใหม่ จึงขอเสนอให้มีการผลิตครู/อาจารย์เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้ไป
ประจ าการในส่วนภูมิภาคด้วย  เพ่ือสร้างทักษะแรงงานอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ และเพียงพอกับอาชีพ  
ที่จะเกิดในอุตสาหกรรมใหม่ต่อไป  
 รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูป
ประเทศด้านแรงงาน (นายจรินทร์  จักกะพาก) ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า ในปัจจุบันจังหวัดที่ถูกก าหนดเป็น 
พ้ืนที่ EEC (จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง) มีผู้สนใจเข้าไปลงทุนเป็นจ านวนมาก ซึ่งได้มีการจัดท า
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไป ทั้งนี้  คณะกรรมาธิการ 
จะน าข้อเสนอแนะจากสมาชิกวุฒิสภาไปพิจารณาประกอบการจัดท าเอกสารรายงานให้เกิดความครบถ้วน
สมบูรณ์ต่อไป 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรี พิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

 (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา                             ไม่ม ี 

               (๗) เรื่องอื่น ๆ                                              ไม่ม ี
 
เลิกประชุม เวลา ๑๖.๒๐ นาฬิกา 
 
 

 
  


